

Số: /BC-BCĐ

Đại Đồng, ngày tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Công văn số 201/BCĐ, ngày 14/6/2022 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Trảng Định về việc báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm 2022.

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Đại Đồng báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND huyện và Ban chỉ đạo huyện, UBND xã đã ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện (có phụ lục kèm theo)

UBND xã đã ban hành quyết định kiện toàn BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã gồm 12 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Chủ tịch UB MTTQ xã làm Phó ban thường trực cùng các công chức, và đại diện các đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo. Các văn bản hướng dẫn của cấp trên về xây dựng gia đình văn hoá đều được triển khai đầy đủ, kịp thời đến các thôn và được tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đề cụ thể hoá việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Hàng năm Ban Chỉ đạo tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch về xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và của huyện Ban chỉ đạo xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; Phát động “Quỹ vì người nghèo”, “Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm”, phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân đóng góp xoá nhà dột nát. Hội Liên hiệp phụ nữ xã với phong trào “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, vận động chị em thực hiện kế hoạch hoá gia đình không sinh con thứ 3. Luôn phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” “Lá lành đùm lá rách” tổ chức thăm tặng quà những gia đình chính sách, thương bệnh binh, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,

quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhiệm vụ phát triển văn hóa được xác định là một trong các chỉ tiêu quan trọng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA PHONG TRÀO

1. Đánh giá 5 nội dung phong trào

1.1. Đoàn kết giúp nhau “Xóa đói giảm nghèo”

Thời gian qua công tác “Xóa đói giảm nghèo” luôn được quan tâm triển khai sâu rộng, thông qua các hoạt động thiết thực của phong trào đã thay đổi nhận thức và thu hút sự hưởng ứng đồng tình của nhân dân, luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, nhiều chính sách giải pháp giảm nghèo bền vững được triển khai rộng rãi đến người dân

Bên cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận luôn tích cực tuyên truyền, vận động sự tài trợ, ủng hộ và giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho các hoạt động thiết thực của Phong trào như: Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khuyến học, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Từ các nguồn quỹ được huy động đã xây dựng, sửa chữa nhiều căn nhà cho hộ nghèo và trợ giúp học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ thăm khám, chữa bệnh cho gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn.

1.2. Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật

Trong thực hiện 5 nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực. Xác định việc quán triệt quan điểm xây dựng nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật trong cơ quan và tại các thôn, bản; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, ngay đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đây mạnh tuyên truyền, quán triệt các nội dung. Đó là tuân thủ các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ; không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại cộng đồng; có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện tốt quy ước hương của thôn, bản, thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Qua đó, nâng cao nhận thức, tư tưởng của cán bộ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật. Đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có kỷ luật, kỷ cương, có nếp sống văn hóa văn minh. Đối với các thôn trên địa bàn xã, việc xây dựng nếp sống văn hóa có chuyển biến tích cực. Nhiều thôn đã phát huy tốt bản sắc văn hóa các dân tộc, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao.

1.3. Xây dựng môi trường văn hóa

Thông qua các phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đã tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, tạo cho người dân ý thức tuân thủ pháp luật, ý thức cộng đồng, lòng nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình, có lối sống văn hóa, quan hệ hòa thuận trong gia đình; kỷ cương của xã hội được đề cao, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách, thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người; gắn kết mối quan hệ giữa văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa với vấn đề hình thành nhân cách và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng nếp nghĩ, nếp sống văn hóa trong từng cá nhân, từng gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị cũng góp phần làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi mặt đời sống, tạo sức đề kháng đối với các sản phẩm văn hóa độc hại.

1.4. Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

Tổng số nhà văn hóa trên địa bàn xã là 24 nhà sau khi sáp nhập đôi dư 05 nhà, còn 18 thường xuyên sử dụng trong đó có 12 nhà đạt tiêu chuẩn đủ diện tích hội họp thôn, còn 6 nhà sau khi sáp nhập thôn không đủ điều kiện và diện tích sinh hoạt thôn. Trong năm 2022 UBND xã phân đầu xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Vài bằng nguồn xã hội trong nhân dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp.

Nhiều nhà văn hóa trên địa bàn xã còn gặp khó khăn trong việc tìm quỹ đất để xây dựng mở rộng sân thể thao theo đúng quy định của tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

1.5. Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống yêu nước, bồi dưỡng đạo đức, lối sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh; đấu tranh chống các biểu hiện phi văn hóa, suy thoái đạo đức, lối sống thông qua các loại hình tuyên truyền, giáo dục đa dạng, phong phú: Sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ, đội, nhóm, tuyên truyền cổ động trực quan, xây dựng pa nô, áp phích, khẩu hiệu,... Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao sôi nổi tạo sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho nhân dân, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc và địa phương.

2. Kết quả thực hiện 7 phong trào.

2.1. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá

Xây dựng “Gia đình văn hoá” là nội dung có vị trí hết sức quan trọng trong việc xây dựng thôn, bản văn hóa, chính vì vậy phong trào đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia thực hiện, đa số các gia đình tham gia phong trào đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng “Gia đình văn hoá”, có ý thức

tự giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hàng năm Ban chỉ đạo đã hướng dẫn các thôn bình chọn và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” “Làng văn hoá”, đề nghị huyện khen thưởng cho các “Gia đình văn hoá” “Làng văn hoá” tiêu biểu, kịp thời động viên và nhân rộng mô hình “Gia đình văn hoá” tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng phong trào. Công tác xây dựng gia đình văn hóa phát triển mạnh mẽ gắn liền với phong trào xây dựng thôn, bản văn hóa đã được nhân dân hưởng ứng và đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2021 gia đình văn hoá đạt: 1.832/2.058 hộ đạt 89%

Đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2022 là 1.930/2.056 hộ đạt 93,8%

2.2. Phong trào xây dựng thôn văn hoá

Trong những năm qua, phong trào xây dựng thôn, bản văn hoá phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp. Việc bình xét thôn, bản văn hoá hàng năm được tiến hành đúng quy trình, thủ tục dựa trên các tiêu chuẩn hướng dẫn của Bộ văn hoá Thể thao Du lịch về công nhận gia đình văn hoá, làng văn hoá, tổ chức khen thưởng tuyên dương nhiều thôn, bản văn hoá tiêu biểu, đồng thời rút ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện để nâng cao chất lượng phong trào trong thời gian tới.

Năm 2021 có 17/20 thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hoá” đạt 85%

Đăng ký 18/18 thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2022 (Sau sáp nhập có 18 thôn).

Phong trào xây dựng thôn, bản văn hoá đã được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, do đó phong trào phát triển nhanh, sâu rộng, khơi dậy niềm tin và sự thi đua sáng tạo trong từng cộng đồng dân cư ở thôn, bản. Vì vậy đã phát huy tốt vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng, đặc biệt là ý thức tự giác, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, công tác trợ giúp các gia đình khó khăn, công tác xóa đói giảm nghèo đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ thường xuyên. Việc thực hiện Hương ước, quy ước thôn, bản, văn hóa đã phát huy được hiệu quả, nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, bảo tồn, phát huy, quan hệ gia đình, làng xóm ngày càng được gắn bó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững. Có thể nói phong trào xây dựng thôn, bản văn hóa đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã.

2.3. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá

Phong trào xây dựng “cơ quan văn hoá” được triển khai hưởng ứng tích cực. Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức trong toàn cơ quan đã hưởng ứng và thực hiện tốt các tiêu chí về nếp sống văn hoá, văn minh công sở, xây dựng cơ quan văn hóa, đồng thời phát động các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo”, phong trào “Thi đua yêu nước” vận động cán bộ, công chức trong cơ quan tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn” hàng năm tổ chức triển khai cho các cán bộ, công

chức đăng ký thi đua ngay từ đầu năm. Quá trình thực hiện phong trào xây dựng cơ quan văn hóa đã củng cố và nâng cao tính kỷ cương, nề nếp nơi công sở, ý thức chấp hành kỷ luật công tác, cũng như xây dựng môi trường văn hóa nơi làm việc. Bên cạnh đó phong trào đã tạo động lực để mỗi cán bộ, công chức phấn đấu nâng cao hiệu quả công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.4. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” UBND xã đã tuyên truyền, phổ biến vai trò và tác dụng của việc rèn luyện thể dục thể thao đến đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn xã, động viên khuyến khích hướng dẫn các tổ chức đoàn thể, người người, nhà nhà tham gia hưởng ứng duy trì và không ngừng phát triển. Phong trào đã thu hút được đông đảo quần chúng tham gia, phát triển từ các thôn bản diễn ra sôi nổi và phục vụ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, tết của địa phương và các ngày lễ lớn của đất nước, chất lượng của phong trào ngày càng được nâng lên. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong dịp lễ hội truyền thống của xã, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Duy trì thường xuyên hoạt động của câu lạc bộ thể thao trên địa bàn. Toàn xã hiện có 01 câu lạc bộ bóng chuyền hơi thôn Nà Cạn, 01 câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Đại Đồng, 02 sân bóng đá nhân tạo. Số người tham gia luyện tập TDTT ước đạt khoảng 20%, số gia đình tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt khoảng 5 %.

2.5. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Thông qua Cuộc vận động, Ban Chỉ đạo đã phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ, tham gia xây dựng các Quy ước xây dựng thôn, bản văn hoá.

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” xã đã xây dựng Kế hoạch số 48/KH-BCĐ ngày 06/7/2020 về xây dựng mô hình điểm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thôn Nà Phái, xã Đại Đồng.

18/18 thôn có quy ước hương ước qua đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Phòng, chống tội phạm ma túy”. Bằng tình làng nghĩa xóm, nhân dân ở các thôn, bản đã giúp đỡ, cảm hóa giáo dục nhiều đối tượng vi phạm pháp luật trở thành người tốt, tạo cho họ công ăn việc làm ổn định; giáo dục các đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến; tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh phong trào tự quản an ninh trật tự ở địa bàn thôn. Trên địa bàn xã có 18 tổ hòa giải tương ứng với 18 thôn do Trưởng ban công tác mặt trận làm tổ trưởng đã hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, bất hòa trong gia đình, góp phần giữ vững và ổn định tình hình trật tự an ninh thôn xóm.

Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện đồng bộ theo chức năng, nhiệm vụ. Cuộc vận động đã góp phần tích cực đến phong trào xây dựng “thôn, bản văn hóa” tạo nên diện mạo mới về cơ sở hạ

tầng, các phong trào văn hóa và kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, tiếp tục khẳng định nội dung của cuộc vận động đã đáp ứng được yêu cầu là cầu nối giữa Đảng - Chính quyền - Nhân dân, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tạo nên sức mạnh nội lực trong mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư.

2.6. Phong trào học tập, lao động sáng tạo

Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn trên tất cả các lĩnh vực thể như tập huấn về chuyên gia khoa học kỹ thuật trong nông lâm nghiệp; tập huấn về các phong trào như phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo; phong trào xây dựng gia đình văn hoá; phối hợp với Sở y tế và Trung tâm y tế huyện mở hội nghị tập huấn về công tác phòng chống ma túy; thực hiện kế hoạch hoá gia đình, dạy nghề ở nông thôn, từ đầu năm mở 01 lớp dạy nghề kỹ thuật chăn nuôi gà. Thông qua các lớp tập huấn đã tạo được sự chuyển biến nhận thức của nhân dân về các vấn đề quan điểm, chính sách pháp luật, khoa học kỹ thuật và xã hội, để từ đó cùng nhau thực hiện. Qua triển khai thực hiện các phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân, tổ chức xây dựng được các mô hình hay tự chủ trong lao động sản xuất, học tập và trong đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

2.7. Phong trào xây dựng “Người tốt việc tốt” các điển hình tiên tiến

Xây dựng gương “Người tốt, việc tốt” các điển hình tiên tiến đã trở thành mục tiêu của mỗi cán bộ, công chức trong cơ quan, mỗi gia đình, dòng họ, trong mỗi thôn, bản đã được nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; trong những năm qua, phong trào thi đua lao động sáng tạo được phát động mạnh mẽ, đều khắp trên các lĩnh vực, đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực làm cho phong trào thi đua yêu nước phát triển sôi nổi trong toàn xã, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế, tạo môi trường xã hội lành mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, phong trào thi đua còn khơi dậy ý thức, trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng và những sáng kiến, sáng tạo, vượt qua khó khăn để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của xã.

Nhiều phong trào thi đua được phát động đến mọi tầng lớp nhân dân như: Phong trào “Xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành Giáo dục và Đào tạo; phong trào “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện.

Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, hoạt động xã hội, sản xuất kinh tế như ông Đàm Văn Khánh thôn Nà Vài với mô hình trồng cây ăn quả và chăn nuôi gà mỗi năm thu nhập hơn ba trăm triệu đồng. Nhiều gương người tốt việc tốt, nhiều cán bộ

đã có nhiều thành tích trong công tác, lao động sáng tạo...đã được tuyên dương khen thưởng tại nhiều hội nghị cấp tỉnh, huyện, ngành...đã kịp thời động viên các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn xã. Tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng của phong trào.

3. Kết quả xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được duy trì và phát triển

Được sự quan tâm của cấp trên với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm đến nay có 18/18 thôn trên địa bàn xã có nhà văn hóa tuy nhiên sau khi sáp nhập thôn có 06 không đảm bảo diện tích hội họp, sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Phong trào văn hóa, văn nghệ tại các thôn diễn ra sôi nổi đặc biệt là phong trào khiêu vũ thể thao, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Phong trào thể dục thể cũng phát triển đặc biệt là môn bóng đá và môn bóng chuyền hơi thu hút nhiều người dân tham gia.

4. Kết quả xã hội hóa trong Phong trào: Xây dựng thiết chế văn hóa – thể thao, hiến đất, đóng góp tiền, ngày công.

Trong năm 2022 Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong tâm phần đầu trong năm 2022 xây dựng 02 nhà văn hóa thôn Phiêng Luông và Nà Vài bằng nguồn xã hóa, đến nay số tiền vận động từ các thôn, nhà trường, đảng viên nơi cư trú là 81.500.000đ

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

Trong thời gian qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” phát triển mạnh mẽ, có tác động thiết thực đối với xây dựng đời sống văn hoá của người dân, chú trọng phát triển các phong trào xây dựng gia đình, thôn, bản văn hoá; phong trào xây dựng gương “Người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến; phong trào xây dựng cơ quan văn hoá, phong trào học tập, lao động sáng tạo; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã được quan tâm thực hiện, do đó có tác động to lớn đối với việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng đã huy động mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội đảm bảo an ninh, trật tự; Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực tự cường làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng dân cư; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh tạo nền tảng tư tưởng vững chắc.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngay từ đầu năm Trưởng Ban chỉ đạo phong trào đã chỉ đạo Bộ phận Văn hoá – Xã hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã triển khai cụ thể hoá chương trình kế hoạch hoạt động trong công tác đăng ký danh hiệu văn

hoá, đồng thời hướng dẫn các thôn bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hoá”. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân tham gia thực hiện phong trào xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hoá” gắn phong trào với công tác bình xét các danh hiệu cuối năm, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” làm cho phong trào thật sự trở thành một cuộc vận động văn hoá to lớn, có tác động tích cực sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua phong trào các thôn, bản đã xây dựng đời sống văn hoá vui tươi, lành mạnh, hạn chế và xoá bỏ những hủ tục lạc hậu, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi, người sa ngã vào tệ nạn xã hội ngay tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Ngay từ đầu năm Bộ phận Văn hoá - Xã hội và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã cùng với các ban, ngành đoàn thể các thành viên trong BCD phong trào làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước để mở rộng và không ngừng nâng cao chất lượng phong trào trong giai đoạn mới.

2. Khó khăn

Các thôn chưa thực sự quan tâm nên công tác xây dựng đời sống văn hoá đạt hiệu quả chưa cao. Chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành, đoàn thể để cùng thực hiện. Việc bình xét các gia đình, thôn văn hoá ở một số thôn còn chậm, chưa chặt chẽ, còn nhiều lúng túng trong việc đăng ký, bình xét... việc khen thưởng động viên những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào còn hạn chế.

Một số nhà văn hoá thôn chủ yếu là phục vụ cho hội họp, chưa tổ chức được các hoạt động văn nghệ, thể thao ở thôn bản. Việc vận động người dân tham gia các phong trào còn gặp nhiều khó khăn do phần đa các đối tượng thanh niên, trẻ tuổi đều đi làm ăn xa.

Việc đầu tư kinh phí hoạt động cho phong trào còn thấp, huy động các nguồn xã hội hoá còn khó khăn.

3. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém

Công tác tuyên truyền chủ yếu là được thực hiện lồng ghép với các buổi sinh hoạt thôn nên chất lượng còn hạn chế, việc tuyên truyền theo chuyên đề riêng chưa được nhiều, hình thức tài liệu tuyên truyền chưa phong phú

Tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều hộ gia đình còn gặp khó khăn nên công tác vận động, đăng ký tham gia phong trào chưa hưởng ứng cao.

Công tác phối kết hợp giữa các thành viên BCD chưa chặt chẽ, thiếu chủ động, các thành viên được phân công phụ trách các thôn chưa thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc. Một số Trưởng ban công tác mặt trận năng lực còn hạn chế. Các chức danh bán chuyên trách ở thôn không có phụ cấp nên không nhiệt tình với các công việc chung của thôn bản.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn khu dân cư cho Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư.

2. Kiến nghị

Đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hoá ở thôn, bản.

Có văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động ở các nhà văn hoá, khu thể thao thôn, bản.

Mở lớp tập huấn cho các thầy Mo, thầy Tào về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Đề nghị Ban chỉ đạo cấp huyện thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo cấp xã và Trưởng ban công tác mặt trận thôn, nhằm nâng cao chất lượng phong trào.

Chỉ đạo, hướng dẫn Ban vận động các thôn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”

Bổ sung kinh phí hoạt động cho “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về văn hoá, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá.

2. Xây dựng “Người tốt, việc tốt” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” xây dựng con người có đủ phẩm chất tư tưởng đạo đức lối sống lành mạnh. Biểu dương khen thưởng và phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào.

3. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hoá, nâng cao nhận thức ý thức tự nguyện, tự giác của mỗi gia đình trong việc xây dựng gia đình văn hoá.

4. Nâng cao chất lượng xây dựng thôn văn hoá, mỗi cá nhân gia đình luôn có ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng danh hiệu thôn văn hoá, không để các vụ việc đáng tiếc xảy ra ảnh hưởng đến danh hiệu của thôn bản mình.

5. Phát huy vai trò cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Xây dựng thôn bản đoàn kết, tương trợ, phát triển bền vững vì mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh” gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả Cuộc vận

động “Ngày vì người nghèo” gắn với việc huy động mọi nguồn lực nhằm đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo người nghèo.

6. Xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh môi trường văn hoá công sở lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của người lao động

7. Duy trì các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng gia đình văn hoá, thôn bản văn hoá, xây dựng các thiết chế và phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hoá nông thôn, nghiêm chỉnh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

8. Xây dựng nếp sống văn hoá, môi trường văn hoá, xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hoá, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với thuần phong mỹ tục con người Việt Nam. Đẩy lùi các tệ nạn, quan hệ xóm giềng được thắt chặt, “tối lửa tắt đèn có nhau”, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới, làm cho bộ mặt mỗi thôn, bản ngày càng khởi sắc.

9. Xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở; phát triển phong trào văn hoá, thể thao quần chúng, xây dựng nội quy hoạt động nhà văn hoá, duy trì các cuộc họp tại nhà văn hoá thôn, các buổi sinh hoạt văn hoá văn nghệ, tham gia các phong trào thể dục thể thao do xã và huyện tổ chức.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Đại Đồng./.

Nơi nhận:

- Phòng VH&TT huyện;
- TT Đảng uỷ xã;
- TT HĐND xã;
- UB MTTQ xã;
- Thành viên BCD xã;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Lương Văn Huân

Biểu số 1**DANH MỤC CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-BCĐ, ngày 23/6/2022 của BCĐ Phong trào TĐĐKXDĐSVH xã Đại Đồng)

STT	Số, ngày, tháng, năm; cơ quan ban hành	Nội dung văn bản
1	Kế hoạch số 38/KH-BCĐ, ngày 24/3/2022 của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Đại Đồng	Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022
2	Kế hoạch số 41/KH-UBND, ngày 28/4/2022 của UBND xã Đại Đồng	Kế hoạch triển khai công tác quản lý về xây dựng, thực hiện, quy ước, hương ước trên địa bàn xã Đại Đồng năm 2022

Biểu số 2**KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-BCĐ, ngày 23/6/2022 của BCĐ Phong trào TDDKXDĐSVH xã Đại Đồng)

TT	Đơn vị	Kết quả thực hiện tuyên truyền lồng ghép					
		Hội nghị tập huấn, phổ biến tuyên truyền		Loại hình tài liệu tuyên truyền			
		Số buổi	Số lượt người tham gia	Sách tài liệu, sổ (cuốn)	Tờ rơi, biểu mẫu (tờ)	Pano, áp phích (tờ)	Tin, bài viết (tin, bài)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Đại Đồng	80	152.000	280	3173	10	10
	Tổng cộng						